

แคมเปญอินไซด์เดอร์ส - หูฟังบลูทูธไร้สาย LG

ข้อตกลงและเงื่อนไข

The Insiders – ตุลาคม 2563

การเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ผู้เข้าร่วมหรืออินไซด์เดอร์จะต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้:

- ต้องทำการรีวิวผลิตภัณฑ์และแบบสอบถามปิดแคมเปญให้เสร็จสมบูรณ์
- โปรดทราบว่าไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์
- ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทำโดยอินไซด์เดอร์เมื่อสมัครลงทะเบียนสามารถพบได้ในส่วนที่ระบุไว้ด้านล่าง

การปฏิบัติในแคมเปญ

ในฐานะผู้เข้าร่วมแคมเปญหูฟังบลูทูธไร้สาย LG ร่วมกับ The Insiders คุณมีสิทธิพิเศษในการเป็นเจ้าของหูฟังบลูทูธไร้สาย LG Tone Free FN6 หรือหูฟังบลูทูธไร้สาย LG Tone Free FL7 ในราคาพิเศษเฉพาะ Insiders และในการแลกเปลี่ยนการตกลงที่จะทำกิจกรรมการตลาดแบบปากต่อปากตามที่กำหนดไว้ในจดหมายหรือคู่มือแคมเปญของคุณซึ่งคุณจะได้รับพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณจะต้องกรอกแบบสอบถามปิดแคมเปญให้ครบถ้วนเพื่อให้คุณสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยรวมของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์หูฟังไร้สาย LG เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ แบบสอบถามจะเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ คุณจะได้รับคำแนะนำทางอีเมล การทำแบบสอบถามปิดแคมเปญจะต้องเสร็จภายในวันที่กำหนด

กำหนดเวลา

ระยะเวลาของแคมเปญระบุไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์และผ่านบล็อกโพสต์ ผู้เข้าร่วม Insiders จะต้องแบ่งปันความคิดเห็นต่อการใช้งานจริงกับหูฟังไร้สาย LG ช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2563 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

การลงทะเบียน

คุณสามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ทางเว็บไซต์ The Insiders Thailand สามารถใช้บัญชีเดียวต่อหนึ่งครัวเรือนเท่านั้น ในกรณีที่มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรืออันเป็นเท็จ ผู้เข้าร่วมหรืออินไซด์เดอร์ผู้นั้นจะถูกแบนจากแคมเปญโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ในการเข้าร่วมแคมเปญของ The Insiders ผู้สมัครจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต

เพื่อที่คุณจะได้มีส่วนร่วมในแคมเปญนี้ เราจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินมัดจำทั้งนี้ในกรณีที่มีการสูญหาย ถูกขโมยหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านธนาคารหรือบัตรเครดิตของคุณ

เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนสมัครในแคมเปญนี้ครั้งแรกจะไม่มีกรเรียกเก็บเงินมัดจำ เมื่อปิดรับการสมัครเราจะพิจารณาผู้สมัครที่มีโปรไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญหูฟังบลูทูธไร้สาย LG นี้ จากนั้นจะส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมกับลิงค์ไปยังหน้าชำระเงินโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องชำระเงินสำหรับหูฟังรุ่นที่คุณเลือก จำนวนเงินมัดจำสำหรับแคมเปญนี้ คือ:

- หูฟังบลูทูธไร้สาย LG TONE Free รุ่น FN6: ราคาปกติ 4,990 บาท จำนวนมัดจำ 2,495 บาท
- หูฟังบลูทูธไร้สาย LG Tone Free รุ่น FL7: ราคาปกติ 6,990 บาท จำนวนมัดจำ 3,495 บาท

บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมแคมเปญโดยอัตโนมัติและจะส่งหูฟังบลูทูธไร้สาย LG ไปตามที่อยู่ของคุณ

โปรดทราบว่าแคมเปญนี้ไม่มีการส่งคืนสินค้า การชำระเงินสำหรับอุปกรณ์หูฟังไร้สายที่จัดทำในแคมเปญนี้ จะไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ และเมื่อการชำระเงินของคุณถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ การจำหน่ายทั้งหมดในแคมเปญ LG นี้ถือเป็นที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่หน้าเพจแคมเปญ

จะต้องกรอกรายละเอียดบัตรเดบิต / บัตรเครดิตให้ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อลงทะเบียน

หลังจากจบแคมเปญ รายละเอียดบัตรเดบิต / บัตรเครดิตของคุณถูกลบออกจากระบบ

เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับแคมเปญที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญมีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบพรีเมียม (ในที่นี้คือหูฟังบลูทูธไร้สาย LG Tone Free Earbuds) เงินมัดจำดังกล่าวจะครอบคลุมการสูญเสีย ความเสียหาย และการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากความเสียหายในการขนส่งที่อาจจำเป็นในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความเสียหายในระหว่างแคมเปญ

ข้อมูลส่วนตัว

รายละเอียดทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติด้วยความลับสูงสุด ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามเฉพาะที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน หากคุณไม่ได้ถูกเลือก, ทางเราจะลบรายละเอียดบัตรเดบิต / บัตรเครดิตทั้งหมดของคุณออกจากระบบทันที

การคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมจะถูกเลือกสำหรับแคมเปญนี้ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดโดยบริษัท LG การคัดเลือกนี้จะดำเนินการโดย The Insiders และจะมีผลผูกพันและสิ้นสุด หากไม่ได้รับเลือกจะไม่มีผลต่อแอปพลิเคชันที่ตามมาหรือในการมีส่วนร่วมในแคมเปญอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย The Insiders หรือบริษัทในเครือ การคัดเลือกแบบนี้มีความจำเป็นเนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมมักจะสูงกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

ผลิตภัณฑ์ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อจำหน่าย

ห้ามทำการขายต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านแคมเปญของ Insiders หรือจัดหาโดยลูกค้าของเราโดยเด็ดขาด การละเมิดข้อกำหนดนี้ของสมาชิกจะถูกลบออกจากระบบทันทีและ/หรือยุติการเป็นสมาชิกของ Insiders อย่างไม่มีกำหนดรวมทั้งอาจมีการดำเนินการทางกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

บริษัท The Insiders จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางด้านเทคนิคหรือปัญหาอื่น ๆ ในแคมเปญนี้ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากองค์ประกอบที่นอกเหนือการควบคุมของ The Insiders หรือ LG จะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมแต่ละคนที่จะต้องแน่ใจว่าทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการปกป้องและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี การเข้าร่วมในแคมเปญนี้แสดงถึงการยอมรับกฎเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไข

บริษัท The Grapevine ชื่อขายภายใต้ชื่อ "The Insiders" และอ้างถึงข้อความด้านล่างว่า The Insiders ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมหรือโดยบังเอิญอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์

บริษัท The Insiders ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยสมาชิกที่ลงทะเบียนอันเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในระหว่างแคมเปญ

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจะยังคงอยู่ตลอดเวลาาร่วมกันและรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สมาชิกที่ลงทะเบียนใช้ในระหว่างแคมเปญ

สมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้งานตลอดเวลาและ / หรือปฏิบัติตามเอกสารคำแนะนำ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเคร่งครัด

เว็บไซต์ตลอดจนเนื้อหาของข้อความ รูปภาพ กราฟิก ไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกวิดีโอ การ จัดระเบียบข้อมูลและที่รวมในฐานข้อมูล (เช่น ข้อมูล) ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ The Insiders ข้อมูลได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ซึ่งครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับทรัพย์สินทางปัญญา

คุณมีสิทธิ์ที่จะศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและ / หรือเพื่อดาวน์โหลด การใช้งานอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัด การทำซ้ำ การเผยแพร่ การเปิดเผยต่อสาธารณะและ / หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ใน รูปแบบใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวหรือถาวรหรือรายละเอียดของ The Insiders ซึ่งไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก The Insiders

เนื้อหาที่ได้จัดทำ

เมื่อเข้าร่วมในแคมเปญนี้คุณจะมีโอกาสแสดงกิจกรรมในการเป็นแอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยการโพสต์เนื้อหาบนพื้นที่ออนไลน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ภาพ วิดีโอ ข้อความรีวิว บทวิจารณ์ ข้อความทวิตและรูปแบบสื่ออื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหาออนไลน์") โดยการเข้าร่วมในแคมเปญนี้คุณ ยินยอมให้บริษัท LG สามารถใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดหรือใด ๆ ในกิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่าจะสำหรับหรือเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ และคุณจะไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดในลิขสิทธิ์ของเนื้อหาออนไลน์

บริการช่วยเหลือ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแคมเปญนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ข้างต้น กรุณา ติดต่อ The Insiders ทางอีเมล: infothailand@theinsidersnet.com

ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท

The Insiders เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามที่อยู่ต่อไปนี้:

The Insiders Singapore

5 Shenton Way
UIC Building, #10-01
Singapore 068808

เลขทะเบียนบริษัท: KVK.55180361